

SỰ KÊU GỌI MỚI

Đức Chúa Trời đã lựa chọn bạn và đặt trên đời sống bạn Sự Kêu Gọi Mới Mẻ!

Khi bạn tiếp nhận Chúa Giê Xu làm Chúa và Đấng Cứu Chuộc mình, bạn trở thành một thành viên của gia đình Đức Chúa Trời, dân được chọn của Đức Chúa Trời.

Ngài kêu gọi bạn để nhận lấy khái tượng của Ngài cho đời sống bạn và cho Hội Thánh của Ngài. Ngài muốn bạn khám phá ra con người của mình trong Chúa như thế nào, Ngài đã đặt bạn vào đâu, và làm thế nào bạn có thể yêu mến Đức Chúa Trời và yêu thương người khác một cách tích cực!

Vậy, hãy đi tới –

Bắt lấy khái tượng của Đức Chúa Trời.

Đáp ứng tiếng gọi của Ngài.

Hoàn thành mục đích tối cao của Ngài trên đời sống bạn.

Khi bạn làm như vậy, bạn có thể vận dụng được tiềm năng của bạn trong Chúa và đem vinh quang danh dự về cho Đức Chúa Trời.

Cuộc sống của bạn sẽ chẳng bao giờ còn như trước nữa!

Mục Lục

Chương 1

5 Chúng ta là Dân Được Chọn của Đức Chúa Trời!

Chương 2

17 Chúng ta là Những Kẻ Được Đức Chúa Trời Sai Đi!

Chương 3

31 Chúng ta là Những Thầy Tế Lễ Hoàng Gia!

Chương 4

41 Chúng ta là Muối và Ánh Sáng!

Chương 5

51 Chúng ta là Thân Thể của Chúa Cứu Thế! (Phần 1)

Chương 6

69 Chúng ta là Thân Thể của Chúa Cứu Thế! (Phần 2)

Chương 7

81 Chúng ta là Lực Lượng Thợ Gặt trong Mùa Cuối Cùng!

Tôi được Đức Chúa Trời lựa chọn!
Học thuộc lòng Giăng 15:16

*Ấy chẳng phải các người đã chọn ta, bèn là ta đã chọn
và lập các người, để các người đi và kết quả,
hầu cho trái các người thường đậu luôn:
lại cũng cho mọi điều các người
sẽ nhân danh ta cầu xin Cha,
thì Ngài ban cho các người.*

Ngày xưa có một cô gái rất thích búp bê. Mỗi ngày cô đi dạo các tiệm bán đồ chơi để nhìn con búp bê một cách thêm thuồng. Cuối cùng, một ngày kia cô gái bước vào một cửa tiệm, cười toe toét. Cô chỉ vào con búp bê nằm ở một góc, một con búp bê chẳng ai muốn nhìn tới. Người chủ tiệm ngạc nhiên hỏi: “Em có thật sự muốn con búp bê này không?”

Cô bé gật đầu và trút tất cả những đồng tiền mình có trên quầy tính tiền.

Cô bé vui mừng tung tăng đi về nhà với con búp bê mình lựa chọn mà cô đã trả bằng tất cả số tiền của mình có. Mỗi ngày, cô chơi với con búp bê nhỏ bé này. Trải qua nhiều năm tháng, mắt và tóc của con búp bê bị rơi mất, còn quần áo thì bị cũ và rách. Nhưng cô bé gái vẫn tiếp tục chơi với con búp bê ưa thích của mình. Và như vậy, con búp bê đã trở nên một món đồ chơi hạnh phúc nhất trên trần gian.

Một đêm kia, các đồ chơi khác tò mò quây quanh con búp bê và hỏi “Tại sao chị sung sướng thế? Bây giờ chị đã già yếu rách rưới rồi, đáng lẽ chị phải buồn chứ?” Búp bê trả lời “Bề ngoài của tôi không quan trọng. Điều con quan trọng là tôi được yêu thương và là một vật đặc biệt đối với cô gái nhỏ. Điều quan trọng là cô gái là chủ của tôi và tôi thuộc về cô ấy. Điều quan trọng là cô luôn luôn bảo vệ tôi khi những đứa bé khác muốn chọc phá tôi. Điều quan trọng là cô lựa chọn tôi giữa bao nhiêu món đồ chơi khác trong tiệm.”

Đức Chúa Trời đã lựa chọn bạn! Đức Chúa Trời đã lựa chọn chúng ta, dân của Ngài, ngay từ lúc ban đầu. Ngay cả trước khi chúng ta quyết định tin nhận Đức Chúa Trời, Ngài đã lựa chọn chúng ta trước khi sáng tạo thế gian để được trở

nên thánh khiết không chỗ trách được trước mặt Ngài.
(Ê-phê-sô 1:4)

Thật vậy, chúng ta là một *dân* được chọn, một dân được gọi và biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Chúng ta không chọn Ngài nhưng Ngài đã lựa chọn và lập chúng ta. Trước kia chúng ta không phải là dân của Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ chúng ta là dân của Ngài! Trước kia chúng ta không là cái gì cả, nhưng bây giờ chúng ta là người của hoàng gia. Chúng ta là con cái của Vua các vua và Chúa của các chúa! Còn có vinh dự và đặc ân nào sánh cho bằng!

Chúng ta hãy để thì giờ suy nghiệm cái vinh dự và đặc ân mà chúng ta có được khi làm dân được chọn của Đức Chúa Trời.

1. Kinh Thánh nói gì về chúng ta khi chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế?

Tôi Có Giá Trị	
Kinh Thánh	Tôi là... / Tôi có...
<p>Giăng 1:12 <i>Những kẻ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.</i></p>	
<p>Giăng 15:15 <i>Ta chẳng gọi các người là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng ta đã gọi các người là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các người biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta.</i></p>	
<p>Ê-phê-sô 1:1b <i>...cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giê Xu Christ...</i></p>	
<p>1 Cô-rinh-tô 6: 19-20 <i>Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chúng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.</i></p>	
<p>2 Cô-rinh-tô 5: 17 <i>Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới;</i></p>	

những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.	
Tôi Được An Toàn	
Kinh Thánh	Tôi là... / Tôi có...
<p>Rô-ma 8:1,2 Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê Xu Christ; vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giê Xu Christ tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết.</p>	
<p>Rô-ma 8:28 Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.</p>	
<p>Phi-líp 3:20 Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Giê Xu Christ.</p>	
<p>2 Ti-mô-thê 1:7 Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và gìn giữ.</p>	
<p>1 Giăng 5:18 Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì hẳn chẳng phạm tội; nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì tự giữ lấy mình, mà quỉ chẳng làm hại người được.</p>	

Tôi Rất Quan Trọng	
Kinh Thánh	Tôi là...
<i>Ma-thi-ơ 5:13-14</i>	
<i>Giăng 15:16</i>	
<i>Công-vụ 1:8</i>	

Bạn có nhận biết rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy bạn như cách đó không? Đây mới thật là chân dung bạn! Bạn có giá trị, an ninh và quan trọng!

Giá trị của bạn, sự an ninh và sự quan trọng của bạn không căn cứ vào những điều bạn làm, hoạt ngay cả những gì người khác nghĩ gì về bạn. Những cái đó dựa vào công tác của Đức Chúa Giê-Su đã thực hiện xong trên thập tự giá. Bởi vì Ngài đã chết thay cho tội lỗi của bạn và cứu chuộc bạn, bây giờ bạn là một thánh đồ, một công dân của thiên đàng, một kẻ đồng công với Đức Chúa Trời, được ngồi với Đức Chúa Trời trong cõi trời!

- 2.** Lời mô tả nào có ý nghĩa và ngạc nhiên nhất đối với bạn? Điều đó khác thế nào so với cách bạn nhìn chính mình?
- 3.** Tại sao chúng ta cần phải nắm rõ được địa vị thật của mình và sống theo đó? Chúng ta sẽ sống khác đi như thế nào trong nếp sống hằng ngày?
- 4.** Bạn có sẵn lòng nắm lấy địa vị thật của mình và sống theo đó không? Bạn sẽ làm như vậy cách nào?

Nhận biết và nắm rõ địa vị của mình là một điều hết sức quan trọng, vì nó tác động lên khả năng của bạn giúp bạn hoàn tất được tiếng gọi và mục đích cao cả của Đức Chúa Trời trên đời sống bạn.

- Nếu bạn nhận biết rằng bạn đã được Đức Chúa Trời xem là có giá trị, thì bạn không cần phải cố gắng tìm cách để được Ngài chấp nhận và ưng thuận. Thật ra, cái đó không phải là điều có thể tìm kiếm được nhờ công sức của mình (Ephêsô 2:10) Bạn đã được yêu thương hết sức và được đánh giá rất cao!
- Nếu bạn đã nhận biết rằng mình đã được an toàn trong Chúa, thì bạn không cần phải sợ hãi. Chúng ta được bảo đảm rằng không gì có thể ngăn cách tình thương của chúng ta với Đức Chúa Trời! Chúa sẽ hành động để làm cho mọi sự trở thành tốt đẹp cho chúng ta.
- Nếu bạn nhận biết rằng bạn đã được Đức Chúa Trời lựa chọn, thì bạn sẽ không cần phải làm cho người khác khâm phục mình vì tiền của, sắc đẹp, tài năng hay trí thông minh. Chúng ta hết sức quan trọng trước mắt Đức Chúa Trời!

Vậy đã là dân được chọn của Đức Chúa Trời, chúng ta hãy chối bỏ những điều dối trá nào mà chúng ta đã lầm tin. Trái lại chúng ta hãy chấp nhận lời tuyên bố của Đức Chúa Trời về địa vị thật của chúng ta. Hãy suy niệm lời chân thật của Đức Chúa Trời và để lời ấy lắng sâu vào tâm linh của chúng ta. Nhờ cách đó chúng ta sẽ đâm rễ mạnh mẽ và được lập vững trong sự kêu gọi cao cả của Đức Chúa Trời. Vì quả thật chúng ta là dân được chọn của Ngài!

Bạn Hãy Tự Hỏi

- 1) Bạn có những suy nghĩ gì về chính mình không phù hợp với kinh thánh mà bạn cần từ bỏ không? (về giá trị, sự an ninh và địa vị quan trọng của bạn)
 - a) Nếu có, đó là những gì?
 - b) Kinh thánh cho biết sự thật gì về giá trị, sự an ninh và địa vị quan trọng của bạn?
 - c) Bạn có sẵn lòng nghiên cứu những sự thật này và để cho chúng lắng đọng vào tâm linh cho đến khi bạn đâm rễ vững vàng trong chân lý đó chăng?
Có/Không

Bạn có bằng lòng sống theo địa vị chân chính của một tuyển dân của Đức Chúa Trời không?
Có/Không

Chúng ta cầu nguyện

Kính Lạy Đức Chúa Trời,

Con cảm ơn Ngài đã lựa chọn con và làm cho con được có giá trị, an ninh và quan trọng!

Hôm nay, con quyết định nắm lấy địa vị chân thật của mình trong Chúa.

Con khước từ lời dối trá cho rằng con la (liệt kê những điều tin tưởng sai lầm mà bạn đã nghĩ về mình)

Con sẽ xưng nhận rằng con đã tin điều sai lầm và tưởng rằng đó là địa vị thật của con.

Nhưng hôm nay con quyết định nắm giữ lấy sự thật rằng con có giá trị, được an ninh và quan trọng trong Chúa!

Kính lạy Cha trên trời, Ngài đã lựa chọn con và biệt riêng con. Bây giờ con xin đáp ứng lời kêu gọi cao cả của Ngài trên đời sống con. Trên hết mọi sự, con muốn làm trọn tiếng gọi cao cả của Ngài!

